



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 หน้า 19 มูลค่าข่าว 71,964.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## มศวเปิดมหกรรมการแสดงไทย-จีน

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยถึง “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน” ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยความร่วมมือของ มศว และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ ว่า มหาวิทยาลัยสนับสนุนนิสิตให้ได้เรียนรู้ในศาสตร์ความถนัดของตนเอง โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 นี้ แสดงว่าคณะศิลปกรรมศาสตร์กำลังทำให้นิสิตไทยกับจีนได้แลกเปลี่ยนศิลปะซึ่งกันและกันอย่างตรงไปตรงมา สวยงามและยิ่งใหญ่ อีกด้านหนึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้ทำหน้าที่การเป็นผู้รับใช้สังคม นำเอาวิชาการความรู้ไปสู่ชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและเห็นผลว่าสถาบันการศึกษามีบทบาทเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในชาติจีนและไทยให้แน่นแฟ้นด้วยสื่อการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ด้าน ผศ.ดร.ระวีวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดเผยว่า มหกรรมศิลปวัฒนธรรมฯ ครั้งนี้ มีนักแสดงที่มีความสามารถจากเมืองหางโจวมาแสดง 12 ชุดการแสดง และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงอีก 6 ชุด เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างกันและเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตร ทั้งนี้ การแสดงจากประเทศจีน มีอาทิ การแสดงชุดความรื่นเริงในเทศกาลตรุษจีน, การแสดงประสานเสียงคันทรีหนึ่งในปีกั้ง, การขับร้องเดี่ยวในเพลง จิตใจที่งดงาม, การแสดงชุดความทรงจำเมืองหางโจว และระบำหางเจียเอ่อ เป็นต้น ส่วนการแสดงของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ นาฏลีลาตำนาน ลีลาสะบัดช่ยมงคล การแสดงดนตรีไทย “เดี่ยวอาหนูสู่สัมพันธ์ไทยจีน”, การแสดงรำมาลัยข้าวตอกดอกไม้สวรรค์ และการแสดงชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา เป็นต้น

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว กล่าวด้วยว่า มหกรรมศิลปวัฒนธรรมฯ ช่วยเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ไทยและจีน ให้สามารถพัฒนา ผสมผสาน แลกเปลี่ยนทักษะและเทคนิคใหม่ๆ ในการเรียนหลักสูตรด้านการแสดงหรือศิลปกรรมศาสตร์ ไปสู่ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพการแสดงนาฏศิลป์แบบสมัยใหม่และแบบดั้งเดิม